

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๒/๒๕๖๗

เรื่อง การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการดิจิทัลตอบสนองกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ต้องการความยืดหยุ่นและความรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ ๘.๑ และประเภทกิจการ ๘.๒.๑ ในประเภท ๘.๒ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
๘.๑ กิจการเทคโนโลยีดิจิทัล ๘.๑.๑ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์	<ol style="list-style-type: none">ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการ ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นการจ้างงานเพิ่มภายหลังยื่นขอรับการส่งเสริม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบชั่วคราว ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย ตามที่สำนักงานกำหนดไม่ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่การค้าปลีกและค้าส่งสินค้าทุกประเภทกำหนดวงเงินสำหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์ โดยคำนวณเป็นวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่าย ดังนี้<ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นการจ้างงานเพิ่ม โดยคิดจากการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนวันยื่นขอรับการส่งเสริม	A2

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
๘.๑.๒ กิจการปรับปรุงซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลหรือดิจิทัลคอนเทนต์	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบชั่วคราว - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ไปรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 29110, CMMI ตั้งแต่ Level 2 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ๕. อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมหรือใช้แล้ว ๖. ต้องเปิดดำเนินการภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม โดยจะไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการ ๗. ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร ๑. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการ ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นการจ้างงานเพิ่มภายหลังยื่นขอรับการส่งเสริม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบชั่วคราวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ๒. ต้องเสนอแผนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ที่จำหน่ายหรือให้บริการตามที่สำนักงานกำหนด ๓. ไม่อนุญาตให้แก้ไขประเภทกิจการ ๔. อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมหรือใช้แล้ว ๕. ต้องเปิดดำเนินการภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม โดยจะไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการ ๖. ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร ๗. ไม่อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	B
๘.๒ กิจการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ๘.๒.๑ กิจการ Data Center	๑. ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Colocation) บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ Disaster Recovery Services (DRS) การให้บริการเช่าเครื่องแม่ข่ายสำหรับฝากวางข้อมูล (Data Hosting) เป็นต้น ๒. ต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับกำลังการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT Load) ไม่น้อยกว่า ๒ MW ๓. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศ	A1

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
	<p>และระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า ๔ วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็นวงจรในประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Gbps ไม่น้อยกว่า ๓ วงจร และมีความเร็วรวมของทุกวงจรไม่น้อยกว่า ๖๐ Gbps</p> <ol style="list-style-type: none"> ๔. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อมบำรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ (Concurrently Maintainable) ๕. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบสำรองกรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดชำรุดหรือหยุดทำงาน ๖. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสำรองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling และ UPS Cooling โดยต้องทำงานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดทำงาน และไม่กระทบต่อการให้บริการ ๗. ต้องมีเส้นทางสำรองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths) ๘. ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดชำรุด หรือหยุดทำงาน ๙. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสำรอง ๑๐. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่ ๑๑. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๑๒. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center ก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี ๑๓. ไม่ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ทั่วไป 	

ข้อ ๒ มอบอำนาจให้สำนักงานออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดรายละเอียดขอข้าย หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การกำหนดรูปแบบรายได้ที่จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การกำหนดกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปานปรีย์ พหิทธานุกร

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน